

## ร.มว.ศธ.-ร.มช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง

🕒 นำเสนอเมื่อ 25 ม.ค. 2555

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ชาติธารังเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศักดิ์ดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ร.มว.ศธ.ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเดินทางมาทำงานเป็นวันแรก



เมื่อเวลา ๗.๓๐ น. ร.มว.ศธ.ได้ขึ้นรถโดยสารประจำทางจากป้ายบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฤ.ราชดำเนิน เพื่อเดินทางมาทำงานเป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคันที่โดยสารมาพร้อมกับสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ของต่างๆ รวม ๑๒ คน ที่ได้ให้ความสนใจร่วมเดินทางพร้อมกันนั้น เป็นรถประจำทางโดยสารปรับอากาศสาย ๗๐ ทะเบียน ๑๒-๕๘๑๖ โดย ร.มว.ศธ.เป็นผู้จ่ายค่าโดยสารคนละ ๑๑ บาท

ร.มว.ศธ.ได้กล่าวว่า  
อยากให้สังคมมองเป็นตัวอยางว่าการเป็นรัฐมนตรีก็เป็นคนธรรมดาที่สามารถใช้บริการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ตนจบ ป.๕ กว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา เคยนั่งรถเมล์ไปรับทุนการศึกษาที่ ศธ. ๒ ครั้งๆ ละ ๔๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในสมัยนั้น เพราะชาวแกงจานละ ๕๐ สตางค์เท่านั้น ส่วนมารดาของตนก็เป็นแม่ค้าขายกวยเตี๋ยว แม่จะเป็นรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นคนธรรมดาทั่วไปเช่นเดิม

ในระหว่างการเดินทาง ร.มว.ศธ.ได้ทักทายกับผู้โดยสาร โดยชมเชยครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามราชหนึ่งที่มาใช้บริการ ซึ่งมองว่าการนั่งรถโดยสารประจำทางเป็นตัวอยางที่ดีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เป็นหนี้เป็นสิน นอกจากนี้มีผู้โดยสารรายหนึ่งที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.๒ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ได้ร้องเรียนขอให้ ร.มว.ศธ.ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ที่มักไม่ค่อยอยู่โรงเรียน รวมทั้งร้องเรียนเรื่องอาหารของนักเรียนที่มีการเปิดการประมูลให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำอาหาร แต่ไม่มีคุณภาพ แม่จะเคยแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง โดย ร.มว.ศธ.รับว่าจะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป

จนกระทั่งเวลา ๗.๕๒ น. ร.มว.ศธ.ได้เดินทางถึง ศธ. โดยมี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักและข้าราชการจำนวนมากให้การต้อนรับที่ป้ายรถเมล์หน้ากระทรวง จากนั้นในเวลา ๙.๐๐ น. ร.มว.ศธ. และนายศักดิ์ดา คงเพชร ร.มช. ศธ. ได้สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง "พระพุทธบาทมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี สัมภูริอนุสรณ์ ศึกษาทวรั้งสวรรค" และศาลพระภูมิ รวมทั้งสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ที่สนามหน้ากระทรวง ก่อนจะไปประชุมมอบนโยบายที่หอประชุมคุรุสภาในเวลา ๙.๐๐ น.ต่อไป

ที่มาภาพและข่าวจาก <http://www.moe.go.th/websm/2012/jan/025.html>